
sþ. 478. Fyrirspurn [297. mál]
til landbúnaðarráðherra um útflutning landbúnaðarafurða.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hve miklum fjárhæðum námu farmgjöld á útfluttum, niðurgreiddum landbúnaðaraf-
urðum á s.L ári?

2. Hverjir önnuðust flutningana og við hvaða farmgjaldataxta var miðað?
3. Hve miklum fjárhæðum námu umboðslaun af útfluttum, niðurgreiddum landbúnaðaraf-

urðum á síðasta ári?
4. Hverjir fengu þessi umboðslaun?
5. Hefur komið til tals að bjóða út sölu og flutninga á útfluttum, niðurgreiddum

landbúnaðarvörum?


